



กระบวนการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน

บริเวณพื้นที่ตำบลบางกระทิก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม



โดย
นางสาวนริศรา ถอยฟู
นางสาวเพ็ญพรรณ ถามพัฒน์

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาค้นคว้าหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

เรื่อง	กระบวนการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์ ดร. ณัฐพงศ์ บุญเหลือ
ผู้ศึกษา	นางสาวเพ็ญพรรณ ลามพัฒน์ นางสาว นริศรา ลอยฟู
ปีการศึกษา	2556

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) และเชิงปริมาณ(Quantitative research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง โดยศึกษาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ กำนัน และสมาชิกของชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณ ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

กระบวนการการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ กรณีศึกษาชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน บริเวณพื้นที่ตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดังนี้

1. ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน เกี่ยวกับการปฏิบัติการภาคสนามของ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี และอำเภอสามพราน ซึ่งตอนนี้ได้มีการรวมสร้างเครือข่าย ทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐมเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งร่วมกันทำเป็นเครือข่ายในการดูแลรักษาคลอง ชมรมทำหน้าที่ถึงการรับทราบปัญหา ทำกิจกรรม การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายภายในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีคลองเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะแม่น้ำเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ส่วนเส้นเลือดฝอยก็คือคลอง เพราะคลองทุกคลองจะไหลลงแม่น้ำและถ้าทำคลองสะอาดแม่น้ำก็จะสะอาดขึ้น

2. มูลนิธิลุ่มแม่น้ำท่าจีนนครปฐม จะเป็นองค์กรซึ่งแยกจากชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน แยกคณะทำงาน โดยมี ประธาน รองประธาน คณะกรรมการ แยกเป็นอีก 1 ชุด ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน 1 ชุด มูลนิธิลุ่มแม่น้ำท่าจีนนครปฐม 1 ชุด สภาลุ่มน้ำท่าจีน 1 ชุด จะมีหน้าที่เสนอมโครงการ กำหนดโครงการ โดยผ่านชมรม

เรารักแม่น้ำท่าจีนว่าแต่ละปีทำอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมในนามของชมรม เมื่อวางแผนเสร็จก็เขียนโครงการเข้ามูลนิธิคุ้มครองแม่น้ำท่าจีนนครปฐม แล้วมูลนิธิคุ้มครองแม่น้ำท่าจีนนครปฐมก็ประชุมรวมและดำเนินการโครงการของชมรมไปของงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐและภาคเอกชน

3. สภากลุ่มน้ำท่าจีนจังหวัดนครปฐม เริ่มตั้งเป็นที่แรกและในตอนนี้ก็ได้ทำงานกับ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหน้าที่นำเสนอเกี่ยวกับสภาพปัญหาและวิธีการแก้ไขโดยผ่านเป็นเรื่องของข้อกฎหมายและนำไปกับรัฐบาล ทางจังหวัดนครปฐมเป็นต้นแบบร่างข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม นำเสนอรัฐบาลโดยผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เข้าไปแปลคดีในรูปของกฎหมายสิ่งแวดล้อม



ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี